

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **4808**/UBND-TCĐ

Đắk Nông, ngày **01** tháng **9** năm 2017

V/v giải quyết, trả lời kiến nghị,
phản ánh của cử tri

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Báo cáo số 45/BC-HĐND ngày 18 tháng 8 năm 2017 của của HĐND tỉnh về việc tổng hợp ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tiến hành kiểm tra, rà soát kiến nghị của cử tri (chi tiết tại phụ lục kèm theo), khẩn trương xử lý và trả lời trực tiếp cho cử tri biết. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý bằng văn bản cho UBND tỉnh (thông qua Ban Tiếp công dân) và gửi file mềm (word) về hộp thư điện tử: td.ubnd@daknong.gov.vn trước **ngày 20/9/2017**.

Nhận được văn bản này, yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn (đơn đốc);
- Lưu: VT, TH, TCD (H).



Trần Văn Điều

Phụ lục:

GIAO NHIỆM VỤ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 4, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA III

(Kèm theo Công văn số ~~488~~ 488/UBND-TD ngày 01 tháng 9 năm 2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Số TT	Đề mục, nội dung	Đơn vị giải quyết, trả lời	Phòng thẩm định
I. Về lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải tỏa:			
1	Đa số cử tri trên địa bàn huyện Cư Jút, Krông Nô, thị xã Gia Nghĩa kiến nghị: Hiện nay đơn giá sản phẩm trích đo đạc thửa đất theo nội dung Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của UBND tỉnh quá cao, khó có thể thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của địa phương.	Sở Tài nguyên và Môi trường	NN
2	Cử tri Hoàng Văn Tứ, thôn 11, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp phản ánh: Thực trạng các hộ gia đình thuộc địa bàn thôn 7, xã Đắk Wer đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nhưng khi đo đạc lại thì diện tích tăng thêm khoảng 500m ² , các hộ dân đã có đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp bổ sung phần tăng thêm vào GCNQSDĐ đã có. Tuy nhiên, sở Tài nguyên và Môi trường quy định phần diện tích tăng thêm dưới 500m ² mới được bổ sung vào GCNQSDĐ đã gây ảnh hưởng đến việc vay vốn, thế chấp, cũng như gây phiền phức trong việc lưu trữ hồ sơ của từng hộ gia đình. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm, xem xét, có biện pháp tháo gỡ, tạo điều kiện cho người dân sớm hợp thức hóa phần diện tích đất tăng thêm.	Sở Tài nguyên và Môi trường	NN
3	Cử tri bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét, đánh giá việc đầu tư xây dựng Dự án làng Thanh niên lập nghiệp có hiệu quả không? Trách nhiệm thuộc về ai? Nếu không hiệu quả, đề nghị giao trả lại đất cho địa phương quản lý và cấp cho bà con sản xuất.	Tỉnh đoàn, UBND huyện Tuy Đức	KG-VX
4	Cử tri Điều Khánh, Nguyễn Thị Thế, Nguyễn	Sở	NN

	Văn Dưỡng, bon Đắc Huýt, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức phản ánh: Hiện nay, có một số diện tích đất thuộc Trung đoàn 726 và Công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên quản lý, bà con xâm canh đã lâu và đang sản xuất ổn định. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, thu hồi và giao lại cho bà con sản xuất ổn định cuộc sống.	NNPT NT, UBND huyện Tuy Đức	
5	Cử tri xã Đắc Lao, huyện Đắc Mil phản ánh: Việc xây dựng bệnh viện Nam Tây Nguyên và bến xe Hoàng Long đã thu hồi đất và phá bỏ rất nhiều diện tích cà phê nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện dự án, làm ảnh hưởng đến lợi ích của người dân, phát triển kinh tế của huyện Đắc Mil. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, đánh giá lợi ích của 02 dự án nêu trên, tránh để dự án treo gây bức xúc trong nhân dân	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải	KT-KH
6	Cử tri xã Đắc R'la, huyện Đắc Mil kiến nghị: Hiện nay tuyến đường Quốc lộ 14 đã được bàn giao và đưa vào sử dụng nhưng đến nay vẫn còn 31 hộ dân chưa được nhận tiền bồi thường từ việc đầu tư, mở rộng tuyến đường trên. Đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét, giải quyết.	Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Đắc Mil	CNXD
7	Cử tri Nguyễn Xuân Thắng, TDP 3, phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa kiến nghị: - Năm 2009, Công an tỉnh giải tỏa đất tại TDP 2, phường Nghĩa Phú để làm khu nhà ở cho cán bộ Công an và cấp đất tái định cư. Trong quá trình thi công làm hệ thống thoát nước đã ảnh hưởng đến đất rẫy của gia đình ông, nhưng đến nay chưa được bồi thường, hỗ trợ thiệt hại. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh xem xét, giải quyết, hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại theo đúng quy định. - Đợt mưa lũ vừa qua, diện tích hoa màu của các hộ dân thuộc TDP 4, phường Nghĩa Phú bị thiệt hại do Công ty thủy lợi gây ra. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, có phương án hỗ trợ thiệt hại cho người dân.	UBND thị xã Gia Nghĩa, Công an tỉnh	NN
8	Cử tri xã Đắc Plao, huyện Đắc Glong kiến nghị: - Các hộ dân có đất bị thu hồi để xây dựng thủy điện Đồng Nai 3 và đã chuyển lên khu tái định cư mới để sinh sống, Nhà nước đã cấp đất ở cho mỗi hộ là	UBND huyện Đắc Glong	NN

	<p>400m². Tuy nhiên, để các hộ dân nhận được GCNQSDĐ, thì mỗi hộ dân phải đóng từ 40.000.000 - 60.000.000 đồng/lô, do cuộc sống của các hộ dân còn gặp nhiều khó khăn, người dân không có tiền để đóng thuế đất. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét có chính sách hỗ trợ để người dân sớm có GCNQSDĐ, ổn định cuộc sống.</p> <p>- Một số hộ dân có đất nằm ngoài vùng ngập của thủy điện Đồng Nai 3 nhưng chưa được đền bù, hỗ trợ khi thu hồi đất. Cử tri đề nghị xem xét, đo đạc và sớm hỗ trợ, đền bù theo quy định. Nếu không đền bù đề nghị cho người dân được quay lại để tiếp tục canh tác tại diện tích đất trên.</p> <p>- Việc bồi thường, hỗ trợ cho người dân chưa thỏa đáng. Theo phản ánh của cử tri thì cùng một dự án nhưng tỉnh Lâm Đồng bồi thường cao hơn so với tỉnh Đắk Nông (tỉnh Đắk Nông bồi thường 10.000 đồng/1m² đất nông nghiệp, trong khi đó tỉnh Lâm Đồng đền bồi thường 17.000 đồng/1m² đất nông nghiệp). Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét, trả lời cho cử tri được biết lý do bồi thường cùng một dự án giữa 2 tỉnh có giá chênh lệch nhau.</p> <p>- Người dân xâm canh đất của các công ty, doanh nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn để phát triển sản xuất, hiện nay đã ổn định cuộc sống. Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét, thỏa thuận với các công ty, doanh nghiệp, lâm nghiệp cho phép người dân lấy tiền bồi thường, cấp đất sản xuất (từ dự án thủy điện Đồng Nai 3) mua lại diện tích đất người dân đang xâm canh để tiếp tục đầu tư, ổn định cuộc sống.</p>		
9	<p>Cử tri Nguyễn Mạnh Túc, thôn Đắc Hoa, xã Tân Thành, huyện Krông Nô kiến nghị: Năm 2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 132/QĐ-TTg, ngày 08/10/2002 về việc giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên, trong đó tại xã Tân Thành có quy hoạch diện tích theo Quyết định 132 nói trên. Tuy nhiên, không triển khai thực hiện theo quy hoạch. Để người dân có cơ sở xây dựng nhà cửa, được cấp GCNQSDĐ, sớm ổn định cuộc sống, đề nghị UBND tỉnh xem xét, có biện pháp tháo gỡ, chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích đất trên cho người dân.</p>	UBND huyện Krông Nô	NN
10	Cử tri Điều Minh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Đắc	Sở	NN

	N'Drung, huyện Đắk Song kiến nghị: Đất thuộc Công ty cổ phần sản xuất chế biến Nông sản Việt quản lý nhưng nhiều hộ dân là dân tộc thiểu số ở xã Đắk N'Drung khai phá và mua lại đất rẫy (chủ yếu là thỏa thuận bằng giấy viết tay) để phát triển kinh tế (trồng tiêu, cà phê...) nhưng hiện nay đang nằm trong diện vận động cải tạo trồng rừng, dẫn đến người dân không có đất để phát triển sản xuất. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, quan tâm hỗ trợ để người dân ổn định cuộc sống.	Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Đắk Song	
11	Cử tri Trịnh Phan Uyên, thôn Nam Rạ, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa phản ánh: Việc quy hoạch treo 05ha đất thuộc dự án đất phục vụ cho ngành giáo dục (quy hoạch từ năm 2010) tại thôn Nam Rạ, xã Đắk Nia đã kéo dài hơn 5 năm, nhiều hộ dân không chuyên được mục đích sử dụng đất, gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết	UBND thị xã Gia Nghĩa	NN
	II. Về lĩnh vực giao thông:		
12	Cử tri trên địa bàn các huyện: Cư Jút, Đắk Mil, Đắk R'lấp: Đề nghị UBND tỉnh bố trí vốn theo tỉ lệ cơ cấu nguồn vốn đầu tư theo Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về Quy định cơ cấu nguồn vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020.	Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính	KT-KH
13	Cử tri Nguyễn Thái Hòa, thôn 8, xã Đắk Ru, huyện Đắk R'lấp phản ánh: Hiện nay trên địa bàn thôn 8 có 02 cầu bị sập, các cơ quan có thẩm quyền đã đo đạc, khảo sát, thiết kế nhưng đến nay vẫn chưa được khởi công xây dựng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm tiến hành khởi công xây dựng, phục vụ cho người dân đi lại trong mùa mưa lũ.	UBND huyện Đắk R'lấp	CN
14	Cử tri Nguyễn Văn Nên - Chủ tịch UBND xã Đắk Ru, huyện Đắk R'lấp phản ánh: Việc thi công đường Tỉnh lộ 685 (tỉnh lộ 5) nhưng làm hệ thống thoát nước không phù hợp với thực địa dẫn đến nước chảy tràn trên mặt đường và chảy vào rẫy của người dân, gây hư hỏng mặt đường và ảnh hưởng đến cây trồng của người dân. UBND xã đã có văn bản gửi UBND huyện Đắk R'lấp giải quyết nhưng đến nay chưa trả lời. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan	Sở Giao thông vận tải	CN

	chức năng kiểm tra, có phương án khắc phục kịp thời.		
15	Cử tri xã Đăk R'la, huyện Đăk Mil tiếp tục kiến nghị: Đoạn nắn tuyến Quốc lộ 14 thuộc địa bàn thôn 5, xã Đăk R'la do không có hệ thống công hạ lưu thoát nước dẫn đến khi trời mưa nước ngập vào nhà dân gây ảnh hưởng đến cây cối, hoa màu. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với chủ đầu tư sớm khắc phục.	Sở Giao thông vận tải	CN
16	Cử tri xã Đăk Plao, huyện Đăk Glong kiến nghị: Tuyến đường giao thông vào xã Đăk Plao và các tuyến đường thuộc khu tái định cư A, B xã Đăk Plao hiện nay xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét, sớm đầu tư, nâng cấp.	UBND huyện Đăk Glong	CN
17	Cử tri xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong: Đề nghị UBND tỉnh sớm bố trí kinh phí xây dựng các tuyến đường qua khu vực chợ xã Quảng Khê, khu vực lân cận và các tuyến đường từ trung tâm huyện đi các xã trên địa bàn huyện. Theo phản ánh, hiện nay nhiều tuyến đường đã xuống cấp, xe không lưu thông được, dẫn đến việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân gặp nhiều khó khăn.	UBND huyện Đăk Glong	CN
18	Cử tri Lương Văn Mười - Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Thành, huyện Krông Nô phản ánh: Tuyến đường từ xã Đăk Săk, huyện Đăk Mil đi xã Tân Thành có một số xe tải lưu thông vào ban đêm gây hư hỏng đường. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành Giao thông kiểm tra tải trọng đối với các xe trên.	Sở Giao thông vận tải	CN
19	Cử tri Đinh Văn Chung, thôn 1, xã Trường Xuân, huyện Đăk Song phản ánh: Khi triển khai làm tuyến đường Quốc lộ 14, chủ đầu tư thi công hạng mục mương thoát nước đã mức đất lấp bờ hồ của người dân tại thôn 1, xã Trường Xuân dẫn đến thiếu nước tưới cho cây trồng, cử tri đã có đơn kiến nghị nhưng chưa được xem xét giải quyết. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành giao thông, chủ đầu tư kiểm tra, khắc phục.	Sở Giao thông vận tải	CN
20	Cử tri Phạm Thị Lan, thôn 8, xã Nam Bình, huyện Đăk Song phản ánh: Công thoát nước tuyến Quốc lộ 14 tại khu vực thôn 8, xã Nam Bình chảy thẳng vào đất của ông Nguyễn Văn Quang và ông Phạm Văn Hữu (cống gần kho phân Phú Mỹ) gây xói mòn, tạo thành hố sâu rất nguy hiểm cho người, gia	Sở Giao thông vận tải	CN

	súc, cây trồng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục kịp thời.		
21	Cử tri Vũ Đức Minh, thôn 8, xã Nam Bình, huyện Đăk Song phản ánh: Điểm tiếp giáp giữa tuyến Quốc lộ 14 với Quốc lộ 14c (đoạn tại ngã ba thôn 8, xã Nam Bình) hiện nay đã xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ voi, dễ xảy ra tai nạn cho người tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành giao thông kiểm tra, sửa chữa.	Sở Giao thông vận tải	CN
22	Cử tri Phạm Văn Công - Phó Bí thư Đảng ủy xã Thuận Hạnh; cử tri Nguyễn Hữu Tư, thôn E29I, xã Đăk Môt; cử tri Nguyễn Hữu Thiện, thôn Đăk Kual 5, xã Đăk N'Drung, huyện Đăk Song: Đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp quản lý, xử lý các phương tiện giao thông và lắp đặt hệ thống biển báo nhằm hạn chế xe quá khổ, quá tải đi vào các tuyến đường Tỉnh lộ, đường liên xã và cầu, như sau: - Xã Thuận Hạnh, Thuận Hà: Chưa có các biển báo quy định về trọng tải đối với các loại xe, dẫn đến khó kiểm soát tải trọng, đường bị hư hỏng do xe quá tải lưu thông. - Xã Đăk Môt: Cầu E29II đã bị xuống cấp và yếu nhưng nhiều xe trọng tải lớn đi lại, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. - Xã Đăk N'Drung: Tuyến Tỉnh lộ 6, xe chở trọng tải lớn đậu sai quy định, một số tuyến đường trong xã người dân lấn chiếm lòng lề đường, gây mất an toàn giao thông.	Sở Giao thông vận tải	CN
	III. Về lĩnh vực điện - nước sinh hoạt:		
23	Cử tri bon Snao 2, xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm đầu tư hệ thống nước sạch cho người dân trong bon, vì hiện nay người dân trong bon thiếu nước sinh hoạt, phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe.	UBND huyện Đăk Glong	NN
	IV. Về lĩnh vực giáo dục - y tế:		
24	Đa số cử tri xã Quảng Tâm, Quảng Trục, huyện Tuy Đức phản ánh: Vấn đề cấp thẻ bảo hiểm y tế diễn ra còn chậm, thẻ sai thông tin nên khó khăn cho việc khám chữa bệnh của người dân. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét, chỉ đạo giải quyết.	UBND huyện Tuy Đức	KG - VX
	V. Về lĩnh vực Chế độ chính sách:		

25	Cử tri Nguyễn Thị Lý (vợ ông Vũ Quang Thuận), thôn 8, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jú: Bà là người nuôi dưỡng người có công với cách mạng, tuy nhiên hiện nay bà bị cắt chế độ phục vụ nuôi dưỡng. Đề nghị sở LĐ-TB&XH quan tâm xem xét lại hồ sơ của bà và trả lời cho bà được biết.	Sở LĐTB &XH	KG- VX
26	Cử tri Nguyễn Tấn Thế, thôn Tân Lập, xã Đắc Ru, huyện Đắc R'lấp kiến nghị: Bản thân ông là thương binh (dưới 21%) có giấy tờ chứng minh rõ ràng nhưng khi tiến hành làm chế độ thì Sở LĐ-TB&XH trả lại hồ sơ. Đề nghị sở LĐ-TB&XH xem xét, trả lời cho cử tri được biết nguyên nhân.	Sở LĐTB &XH	KG- VX
27	Đa số cử tri trên địa bàn tỉnh kiến nghị: Hiện nay chế độ phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách ở thôn, bon, bản, tổ dân phố (kiêm nhiệm) chỉ được hưởng 30% mức lương cơ bản là quá thấp. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét nâng mức phụ cấp để người làm công tác tại thôn, bon, bản, tổ dân phố có thêm thu nhập.	Sở Nội vụ	NC
28	Cử tri Trần Văn Lập, thôn 3, xã Năm N'Jang, huyện Đắc Song phản ánh: - Trường hợp ông Hoàng Văn Bình, thôn 3, xã Năm N'Jang đã làm hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Thương binh nhiều năm nhưng chưa được xem xét giải quyết. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sở LĐ-TB&XH kiểm tra, sớm giải quyết. - Trường hợp ông Vũ Nhật Hùng làm hồ sơ giả để hưởng chế độ 142. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sở LĐ-TB&XH kiểm tra, xác minh nội dung vụ việc.	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở LĐTB &XH	KG- VX
29	Cử tri Nguyễn Thị Liên - Đài Truyền thanh xã Đắc N'drung, huyện Đắc Song phản ánh: Hiện nay, các tỉnh khác đã ban hành Quy chế đối với Đài Truyền thanh cấp xã nhưng tỉnh Đắc Nông chưa ban hành. Đề nghị UBND tỉnh xem xét sớm ban hành Quy chế đối với Đài Truyền thanh cấp xã, đồng thời quy định chế độ nhuận bút đối với Đài cấp xã.	Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Đắc Song	KG- VX
VI. Về lĩnh vực Nông nghiệp - Thủy lợi:			
30	Cử tri Đậu Thị Hoa, thôn 7, xã Đắc Wer, huyện Đắc R'lấp phản ánh: Việc triển khai dự án khu du lịch của Công ty Trung Thành Phát được UBND tỉnh phê duyệt cho thuê đất 04 ha với thời hạn 50 năm tại khu	UBND Đắc R'lấp, Sở	NN

	<p>vực sinh, thôn 7, xã Đắc Wer (khu vực sinh này là nơi cung cấp nước tưới cho hơn 40 hộ dân với diện tích canh tác 52 ha). Hiện tại công ty đang cho san lấp một phần ở khu vực này, nếu dự án triển khai toàn bộ như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến nguồn nước tưới cho cây trồng của các hộ dân. Đề nghị UBND tỉnh làm việc với Công ty Trung Thành Phát để cam kết đảm bảo nguồn nước tưới cho các hộ dân xung quanh khu vực lòng hồ, nếu không đảm bảo được thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về cây trồng cho nhân dân.</p>	<p>Nông nghiệp và Phát triển nông thôn</p>	
31	<p>Cử tri xã Quảng Sơn, huyện Đắc Glong phản ánh: Việc buông lỏng quản lý bảo vệ rừng, dẫn đến người dân lấn chiếm đất để sản xuất diễn ra nhiều năm nay, người dân đã ổn định cuộc sống (đa số người dân tộc Mông). Hiện nay UBND tỉnh giao diện tích đất trên cho Công ty Tân Mai (khu vực giáp ranh giữa xã Quảng Sơn với xã Đắc Rmăng) quản lý dẫn đến tranh chấp đất giữa công ty với người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, làm rõ trách nhiệm quản lý, bảo vệ dẫn đến vấn đề tranh chấp như hiện nay.</p>	<p>UBND huyện Đắc Glong, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn</p>	<p>NN</p>
<p>VII. Về lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường:</p>			
32	<p>Cử tri Tô Thị Thơm, thôn 12, xã Nhân Cơ, huyện Đắc R'lấp phản ánh: Nhà máy Alumin xả khí thải ra môi trường gây mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý dứt điểm.</p>	<p>Sở Tài nguyên và Môi trường</p>	<p>NN</p>
33	<p>Cử tri Vũ Thị Hồng Lụa, Trương Thanh Hùng, Nguyễn Thị Đông, Võ Thị Lan, Nguyễn Văn Thiệp, thôn Boong Rinh, xã Năm N'Jang, huyện Đắc Song: Đề nghị UBND tỉnh, huyện có phương án quy hoạch Rừng phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 cho phù hợp với thực tế, tạo điều kiện cho những người dân đã sinh sống ổn định từ năm 2008 đến nay yên tâm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế và nhận khoán quản lý, bảo vệ Rừng phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 được tốt hơn.</p>	<p>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn</p>	<p>NN</p>
<p>VIII. Về lĩnh vực khác:</p>			
34	<p>Cử tri thôn Mỹ Yên, Mỹ Hòa, xã Đức Minh, huyện Đắc Mil: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm giải quyết cấp giấy phép xây dựng nhà thờ giáo họ La Vang</p>	<p>Sở Nội vụ</p>	<p>KG-VX</p>

	để giáo dân có nơi thờ phụng, hành lễ.		
35	Cử tri xã Đăk Plao, huyện Đăk Glong: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét điều chỉnh địa giới hành chính 2 xã Quảng Khê và xã Đăk Plao. Vì khu tái định cư xã Đăk Plao nằm trên diện tích đất xã Quảng Khê, dẫn đến công tác quản lý, sinh hoạt của người dân, tình hình an ninh chính trị khó kiểm soát.	Sở Nội vụ	NC
36	Cử tri Trần Văn Bảy, thôn 2; Đinh Văn Hùng, thôn 7, xã Nam Bình; Lê Văn Trọng, thôn 5, xã Nam N'Jang, huyện Đăk Song: Đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý cán bộ của chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đăk Song, vì có biểu hiện những nhiễu, gây khó khăn cho nhân dân trong việc làm thủ tục xin cấp, cấp đổi, chia tách thửa GCNQSDĐ tại xã Nam Bình và xã Đăk N'drug.	UBND huyện Đăk Song	NN
	Tổng cộng 36 nội dung		